

Koolator งานศิลปะมีชื่อเสียงออนไลน์ ครั้งแรก ในไทย



คุณมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณยศ สมบูรณ์กุลวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท
คูล เอเจนซี จำกัด (KOOL AGENCY CO.,LTD.) และ คุณยุทธนา บุญอ้อม ประธานกรรมการ บริษัท แก่น 555
จำกัด (GAN 555 CO.,LTD.) และ คุณพลพงษ์ จิระพนธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ฮาร์ทเวิร์ค จำกัด
(HEARTWORKS CO.,LTD.) จับมือ จัดงานเปิดตัว “KOOLATOR: ONLINE ART GALLERY” สร้างแหล่ง
รวบรวมภาพ Re-Master ของศิลปินมีชื่อเสียงในประเทศไทยไว้มากที่สุดบนโลกออนไลน์รูปแบบใหม่ครั้งแรกของ
ประเทศไทย สามารถเข้าไปชมภาพอาร์ตสวยๆ ได้ที่ www.koolator.com ท่านใดสนใจอยากได้มาไว้ในครอบครอง
ก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่สูงมากนัก โดยงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริเวณชั้น 2-4 วิ
ว่า มาร์เก็ต ทองหล่อ

สำหรับประวัติความเป็นมาของ www.koolator.com เกิดมาจากการที่ คุณมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒน์, คุณยศ สมบูรณ์กุล
วุฒิ, คุณยุทธนา บุญอ้อม และ คุณพลพงษ์ จิระพนธ์ 4 หนุ่มผู้หลงใหลในงานศิลปะ อยากได้ภาพศิลปะสวยๆ ลิมิ
เต็ดอี디션 ที่มีคาเร็คเตอร์ของภาพชัดเจน มีลายเส้นของศิลปินมีชื่อเสียงในวงการของเมืองไทย ที่บ่งบอกถึงความ
เป็นตัวตนของศิลปินท่านนั้นๆ อย่างชัดเจน มาประดับตกแต่งคอนโด และตกแต่งบ้าน ที่สำคัญ ราคาต้องไม่แพง
มากนัก สามารถจับต้องได้ ในขณะที่เดียวกันก็ไม่มีเวลาไปเดินช้อปปิ้งภาพวาด ตามงานจัดแสดงภาพศิลปะต่างๆ ด้วย
หน้าที่การงานของแต่ละท่านรัดตัวแทบกระดิกไม่ไหนไม่ได้เลย ความต้องการเหล่านี้เองที่ทำให้ ทั้ง 4 หนุ่มเพื่อน
สนิท จึงได้มานั่งจับเข่าคุยกันอย่างจริงจัง เพราะมีความเชื่ออีกว่า ในวงการศิลปะของเมืองไทยก็มีศิลปินมากฝีมือไม่
น้อย ที่ไม่มีพื้นที่จัดแสดงผลงานของตนเองเช่นเดียวกันจึงทำให้ www.koolator.com เกิดขึ้นมา โดยตั้งใจสร้างให้
www.koolator.com เป็นแหล่งรวบรวมภาพ Re-Master ของศิลปินมีชื่อเสียงในประเทศไทยไว้มากที่สุดบนโลก
ออนไลน์รูปแบบใหม่ครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งงานศิลปะที่หลากหลายนี้จะทำให้คุณได้เสพงานศิลปะเคล้ากลิ่น
ความอาร์ตได้อย่างเพลิดเพลินทีเดียว ที่สามารถสั่งซื้อผลงานจากศิลปินที่ชื่นชอบได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้ว
สัมผัสเท่านั้น ซึ่งภาพมีชื่อเสียงแต่ละภาพ สามารถเลือกขนาดตามที่ต้องการได้ และจะมีการมีภาพมีชื่อเสียงแต่ละ
ภาพจำนวนจำกัดไม่มากนัก

โดยภายในงานนี้ มีไฮไลท์ห้ามพลาด ได้แก่ การนำภาพ Re-Master ของศิลปินมีชื่อเสียงในประเทศไทยมา จัดแสดง
 อาทิ ภาพจากศิลปิน ทวีศักดิ์ ศรีทองดี (Lolay), กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ (Ong Kongpats), ปิ่นพิท เตชเมธากุล
(Yoon), กันตภณ เมธิกุล (Gongkan), อาร์ักษ์ อ่อนวิสัย (Sahred Toy), พฤษพล มุกดาสนิท (MMFK), พิเชษฐ รุจิ
วรรัตน์ (TIKKYWOW), ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา (Juli Baker and Summer), ปริญญา พิเชษฐศิริพร (Benzilla),

ปิยนากู ดันมาลี (Kapi) สามารถติดตามดูข้อมูลศิลปินได้ที่ www.koolator.com

บรรยายอากาศภายในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของบรรดาเพื่อนฝูงน้องพี่สุดสนิท เซเลบริตี้, ดารา และศิลปิน พร้อมแขกวีไอพีตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ ดนัย ศรีไกรกิตติกุล, วันทิดา ลีวเฉลิมวงศ์, ลสา โสภณพนิช, นิสสา สิ้นพัฒนสกุล, ปรวิญช์ ศิริธร, อลิษา-ภุริ หิรัญพฤษณ์, แอมมี-ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์, เก๋-ชลลดา เมฆราตรี, เมธิ น้อยจินดา เป็นต้น

นอกจากนี้ บรรดาศิลปิน Koolator ยังถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจที่ได้มาร่วมงาน สื่อออกมาถึงภาพวาด ส่งต่อความสุข ซึ่งแต่ละท่านก็มีภาพวาดที่เป็นเอกลักษณ์มีลายเส้นของตัวเองชัดเจน ได้กล่าวถึงความประทับใจอีกด้วย

คุณพิเชษฐ รุจิวารัตน์ กล่าวว่า “ สำหรับผม ศิลปะคือความสุขของทั้งสองฝ่ายครับ และการที่ได้มาร่วมงานกับทาง koolator มีความพิเศษตรงที่เราได้ทำงานที่มีความสุข กับคอนเซปต์ที่ทาง koolator ให้มา เราได้สื่อสารความสุข ผ่านงานอาร์ต ส่งต่อไปยัง ผู้เสพงานศิลป์ด้วย และหวังว่า ทุกท่านคงจะมีความสุขอย่างที่เรามีความสุขเหมือนกัน การที่ koolator ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาดีมากเลย เพราะว่า เราวาดภาพมา ขายไปแล้ว บ้างที่เพื่อน ๆ ก็มาถามหาภาพนั้น เราก็ไม่มีให้ เพราะเราวาดขึ้นเดียว พอมี Koolator ทำให้ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับ ซึ่งพอมาเห็นงานรีมาสเตอร์ กับตัวมาสเตอร์ ตั้งคู่กัน แทบจะแยกไม่ออกเลย ภาพเหมือนมาก

คุณภัณฑิลา เตชะเมธากุล กล่าวว่า “ นิยามของศิลปะ สำหรับเรา คือ ศิลปะอยู่รอบข้างเราเสมอ เราสามารถเสพศิลปะได้ทุกอย่าง ที่อยู่ที่ว่า เรามองเห็นหรือเปล่า ศิลปะไม่ต้องพยายาม ไม่ต้องคาดหวัง นั่นคือสิ่งที่ใจเราคิด ช่วงนี้มีงานดีลกับหลายแบรนด์ มีทำวอลเปเปอร์ ทำพรม ทำของขวัญ การที่ได้มาร่วมงานกับทาง koolator เป็นโปรเจกต์ที่มีความพิเศษคือ ได้วาดภาพชิ้นใหญ่ ชิ้นแรก รู้สึกตื่นเต้นค่ะ”

คุณอารักษ์ อ่อนวิสัย กล่าวว่า “ งานศิลปะในความหมายของผมคือ การที่ศิลปิน มีความสุขที่ได้ถ่ายทอดภาพออกมา ถึงแม้ภาพนั้นจะมีความเศร้า แต่คนที่ได้เสพ ไม่ได้เศร้าตามภาพ ตรงกันข้ามกลับมีความสุขที่ได้เสพภาพนั้นๆ ครับ ปกติเวลาเราทำงานจะทำตามโจทย์ของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ แต่พอได้มาร่วมงานกับทาง koolator ได้ทำงานที่มีความสนุก อย่างหนึ่ง คือ ในผลงานจะมีความเป็นตัวเองประมาณ 70% มีคอนเซ็ปต์ครอบ 30 % ถ่านทอดผ่านทางงานศิลปะออกมาให้ทุกท่านได้ชื่นชม ชอบมากๆ ครับ

คุณปิยนากู ดันมาลี กล่าวว่า “ศิลปะ คือ การที่ศิลปินถ่ายทอดความรู้สึกผ่านผลงานสื่อสารออกไปยังผู้เสพและทำให้ผู้เสพมีความสุข ปกติเราจะวาดภาพตามความรู้สึกของเรามากกว่า พอได้มาร่วมงานกับทาง koolator ซึ่งเป็นการทำงานแบบมีคอนเซ็ปต์ครอบ รู้สึกว่า ทำท่าย ดีใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ และได้สร้างสรรค์งานพิเศษเพียง 6 ชิ้น เท่านั้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะ”

คุณปริญญา พิเชษฐศิริพร หนึ่งในศิลปิน Koolator กล่าวว่า “งานศิลปะ เปรียบเสมือนการที่เราได้ดูหนังที่เราชอบ เราสามารถดูเมื่อไหร่ ก็ไม่มีเบื่อ ศิลปะก็เช่นเดียวกัน สามารถเสพภาพที่เราชอบได้ไม่มีเบื่อครับ สำหรับจุดเด่นของตัวเองในงานอาร์ตคือ ผมชอบงานสตรีท และนำความชอบมาใส่ในงานอาร์ต จึงได้ภาพ งานสตรีทอาร์ตที่เป็นลายเส้นของตัวเองครับ และผมดีใจที่ได้มาร่วมงานกับทาง koolator เป็นงานท้าทาย เป็นการทำงานตามธีมครอบ ผม

เห็นภาพมาสเตอร์ กับ ภาพรี-มาสเตอร์แล้ว แทบจะแยกไม่ออกเลยว่า ซึ้นไหนเป็นมาสเตอร์กันแน่ พุดได้คำเดียวว่า koolator เจิง”